

สายการบินเอทีฮัดเพิ่มเที่ยวบินประจำวันเป็น 2 เที่ยวบินไปยังนิวยอร์ก

- สายการบินเอทีฮัดเพิ่มเที่ยวบินประจำวันเที่ยวที่ 2 ระหว่างอาบู ดาบี และมหานครนิวยอร์ก
- เสนอตัวเลือกที่มากขึ้นสำหรับผู้เดินทางของอาบู ดาบี เพื่อทำธุรกิจ ธุระทางราชการ การท่องเที่ยว และผู้ที่อาศัย หรือทำงานอยู่ต่างประเทศ
- การเชื่อมต่อแบบครบวงจรแบบหยุดเพียงครั้งเดียว เพื่อไป หรือเข้า มากกว่า 30 จุดหมายปลายทางผ่านศูนย์กลางทางการบินที่อาบู ดาบี

สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเพิ่มเที่ยวบินประจำวันเป็น 2 เที่ยวบินระหว่างอาบู ดาบีและมหานครนิวยอร์ก โดยเที่ยวบินที่ 2 นี้จะเริ่มให้บริการในวันที่ 1 มีนาคม 2557

เที่ยวบินอีวาย 103 จะออกจากสนามบินนานาชาติของอาบู ดาบี ในเวลา 01.45 น. และเดินทางมาถึง ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี นิวยอร์ก เวลา 07.45 น. ในวันเดียวกัน และเที่ยวบินกลับ อีวาย 102 จะออกจากท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี ในเวลา 11.35 น. และเดินทางมาถึง อาบู ดาบี 9.20 น.ในวันถัดไป

เที่ยวบินใหม่จะเสริมการให้บริการเที่ยวบินประจำวันในปัจจุบันของสายการบินที่เดินทางออกจาก นิวยอร์กเวลา 10.30 น. ซึ่งเป็นตัวเลือกเดียวสำหรับผู้เดินทางของอาบู ดาบีเพื่อทำธุรกิจ ธุระทางราชการ การท่องเที่ยว และผู้ที่อาศัย หรือทำงานอยู่ต่างประเทศ ในขณะที่ผู้โดยสารที่เดินทางจากนิวยอร์กไปอาบู ดาบีและที่อื่น ๆ จะมีตัวเลือกของเที่ยวบินช่วงสายๆ ตอนเช้า เช่นเดียวกับการเดินทางออกในเวลา 21:40 น.ในปัจจุบัน

ในขั้นต้นสายการบินเอทีฮัดจะใช้เครื่องโบอิง 777-300 อีอาร์ ซึ่งให้บริการใน 3 ระดับชั้น ซึ่งเข้ามาจาก สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ของประเทศอินเดีย พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 สายการบินเจ็ท แอร์เวย์จะเป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินเหล่านี้

ในส่วนของเที่ยวบินที่ 2 จะเพิ่มการเชื่อมต่ออย่างมีนัยสำคัญผ่านศูนย์กลางทางการบินที่สนามบินอาบู ดาบี กับ ตารางเวลาการบินที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงแบบทั้งสองทิศทางระหว่างเที่ยวบินสายการบินเอมิเรต และเที่ยวบิน ของสายการบินพันธมิตร ระหว่างอาบู ดาบีและอีกกว่า 30 จุดหมายปลายทางในอินเดีย ตะวันออกกลาง เอเชียกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และประเทศหมู่เกาะต่างๆในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย

นอกเหนือจากนิวยอร์ก ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งสองทิศทางกับจุดหมายปลายทางทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเทศแคนาดา และประเทศเม็กซิโก

มร. เจมส์ ไฮแกน ประธาน และประธานกรรมการบริหารของสายการบินเอมิเรตกล่าวว่า “มหานครนิวยอร์กเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเครือข่ายการบินของเราไม่เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางออกจาก อาบู ดาบีเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อทำธุรกิจ ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวแบบครบครัน จากหลากหลายจุดหมายปลายทางที่เชื่อมต่อ”

“บริการเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เดินทางจากอาบู ดาบีสามารถเข้าถึงนครนิวยอร์กได้มากขึ้น และเป็นหลักฐานเพิ่มเติมถึงความสำคัญของอาบูดาบีว่าเป็นศูนย์กลางทางการขนส่งทางอากาศของทั่วโลก” มร. เจมส์ ไฮแกน กล่าว

“เที่ยวบินเหล่านี้ จะเปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการท่องเที่ยวไปยังยูเออี และไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ทั่วตะวันออกกลาง อนุทวีปอินเดีย เอเชีย แอฟริกา และประเทศหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรอินเดีย”

นอกจากการเพิ่มเที่ยวบินไปยังนิวยอร์กในครั้งนี้ สายการบินเอมิเรตยังได้ประกาศแผนการที่จะเริ่มบริการให้กับสองจุดหมายปลายทางใหม่ในสหรัฐ ในเที่ยวบินประจำวันสู่ลอสแอนเจลิสตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 และสู่ดัลลาส ฟอर्थเวิร์ธ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2557

สายการบินเอมิเรตยังให้บริการเที่ยวบินรายวันระหว่างอาบูดาบี และ วอชิงตัน ดีซี และชิคาโก

-

การเชื่อมต่อใหม่เพื่อไปถึง และออกจากอาบู ดาบี – ในเที่ยวบินนิวยอร์ก

ผู้โดยสารที่เดินทางเข้า หรือเดินทางออกจากจุดหมายปลายทางดังต่อไปนี้กับสายการบินเอทิฮัด หรือสายการบินพันธมิตรสามารถเชื่อมต่อไปยังหรือออกจากเที่ยวบินใหม่ระหว่างอาบู ดาบี และนิวยอร์ก

อนุทวีปอินเดีย

อินเดีย: เดลี มุมไบ โคชิน* เซนไน* ไฮเดอราบาด* บังกาลอร์*

* ขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบ

ปากีสถาน: ลาสฮอร์

บังคลาเทศ: ธากา

เนปาล: การฐมาณฑุ

* ขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบ

ตะวันออกกลาง / กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ

ซาอุดีอาระเบีย: ดามมาน เจดดาห์ เมดีนา รียาด

กาตาร์: โดฮา

จอร์แดน: อัมมาน

เลบานอน: เบรุต

บาห์เรน

คูเวต

อิหร่าน: เตหะราน

อิรัก: บาสรา เออร์บิล

แอฟริกา / มหาสมุทรอินเดีย

แอฟริกาใต้: โจฮันเนสเบิร์ก

อียิปต์: ไคโร

ศรีลังกา: โคลัมโบ

มัลดีฟส์

เซเชลส์

เอเชีย-แปซิฟิก

ประเทศไทย: กรุงเทพมหานคร

มาเลเซีย: กัวลาลัมเปอร์

สิงคโปร์

อินโดนีเซีย: จาการ์ตา

ฟิลิปปินส์: มะนิลา

ฮ่องกง